

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนกรีตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 9) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2562) 13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 15) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 	<p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 15 หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) จำนวน 2 หลักสูตร ตามเสนอ</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
	<p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง)</u> จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)</p> <p>2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)</p>	
2	อนุมัติปริญญา	<p>อนุมัติปริญญานิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 312 ราย ดังนี้</p> <p>ระดับปริญญาตรี จำนวน 261 ราย</p> <p>ระดับปริญญาโท จำนวน 44 ราย</p> <p>ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ราย</p> <p>ตามรายชื่อที่เสนอ</p>
3	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ตามเสนอ
4	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ตามเสนอ
5	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ตามเสนอ</p> <p>ในการนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้เกิด ประโยชน์สูงสุดว่า ผู้ประเมินควรมองว่าอธิการบดีมีวิสัยทัศน์ อย่างไร และควรให้คำแนะนำเชิงบริหารและกลยุทธ์ด้วย เพื่อให้ นำไปปรับนโยบายและต่อยอดในการบริหารงานได้จริง พร้อมรับ กับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า หากมีคนรุ่นใหม่ร่วมเป็น ผู้ประเมินด้วย จะทำให้ได้แนวคิดและเกิดวิสัยทัศน์ใหม่ที่แตกต่าง และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้</p>

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
6	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ตามเสนอ
7	แต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	<p>อนุมัติแต่งตั้งกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ศิริบุษย์ (กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน) เป็นกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม (กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) เป็นกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p>
8	แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติแต่งตั้ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสมอ) เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
9	แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ	<p>อนุมัติแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา วัฒนพงศ์ธรรม เป็นกรรมการ <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565</p>
10	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการนอกบัญชี สำหรับพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย	อนุมัติและแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการนอกบัญชี สำหรับพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2,360 ราย ตามเสนอ

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
11	คณะกรรมการสรรหา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายโสภณ สุภาพงษ์ 2) ศาสตราจารย์พิเศษเข้มชัย ชุตินวงศ์ <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) นายโสภณ สุภาพงษ์ เป็นกรรมการ 3) ศ.พิเศษเข้มชัย ชุตินวงศ์ เป็นกรรมการ 4) รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข เป็นกรรมการ 5) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 6) คณบดีคณะพลศึกษา เป็นกรรมการ 7) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ 8) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ 9) นางศิริศศิธร กัญโส เป็นกรรมการ <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
12	การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนด ไปแล้ว ของพนักงานมหาวิทยาลัย	<p>อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวอรุณวรรณ หล้าอุบล คณะทันตแพทยศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> <u>เดิม</u> เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทันตพยาธิวิทยา <u>ให้เทียบเคียง</u> เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 2. นายทวีชัย อวยพรกชกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> <u>เดิม</u> เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า <u>ให้เทียบเคียง</u> เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
12	นโยบายและแนวทางในการบริหารและพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	<p>รับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การดูแลสุขภาพ ควรมุ่งเน้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม 2. ศูนย์การแพทย์ฯ ควรดำเนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) 3. ศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ควรผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ตามแนวการศึกษาวิชาชีพทางสุขภาพ ในศตวรรษที่ 20 (20th Century Health Profession Education) คือ ปลุกฝังให้นิสิตทำงานอย่างเป็นระบบ (System Orientation) 4. ศูนย์การแพทย์ฯ อาจเน้นความเป็นเลิศด้านโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) 5. ควรวิเคราะห์ประเภทของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และโรคที่ทำการรักษา เพื่อจัดช่วงเวลาหรือแบ่งพื้นที่การรักษาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว เช่น การรักษานอกเวลาทำการ การแบ่งพื้นที่เฉพาะสำหรับบุคลากร มศว หรือสำหรับพระภิกษุ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องตระหนักถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้ารับการรักษาด้วย 6. อาจตั้งมูลนิธิหรือประสานงานกับมูลนิธิต่าง ๆ ในการขอรับบริจาคหรือขอรับความช่วยเหลือ นอกเหนือจากการประสานร่วมมือในระดับท้องถิ่น